



คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ /2567

เรื่อง มอบหมายงานการดำเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณสนับสนุน

ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช จากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารโครงการ การเงิน และการพัสดุ สำหรับอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2566 และคณะแพทยศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ อาจารย์/นักวิจัย จำนวน 15 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,689,300.00 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้าย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 คณะบดีจึงเห็นสมควรมอบหมายงานการดำเนินโครงการวิจัยจากงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย (การจัดสรรทุนรัชดาภิเษกสมโภช) คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ โดยให้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. หัวหน้าโครงการวิจัยผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

(1) รับผิดชอบปฏิบัติงานวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จลุล่วง อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย และ ตามประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563 ทุกประการอย่างเคร่งครัด และจะไม่เปลี่ยนแปลงรายชื่อกัลยาณมิตรทางวิชาการ และ รายละเอียดของโครงการวิจัยเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคณะแพทยศาสตร์

(2) ให้เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินและมีอำนาจดำเนินการตกลงจัดหาพัสดุเฉพาะในหมวดค่าใช้สอย และวัสดุในวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) การจัดหาพัสดุในหมวดงบลงทุน และหมวดค่าใช้สอยและวัสดุที่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้ดำเนินการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

(3) ใช้งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย โดยใช้  
อย่างเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัย ตลอดจนจัดเก็บหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้  
สูญหายหรือเสียหายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี เพื่อการตรวจสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

(4) จัดส่งรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน พร้อมรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการวิจัยตามงวดเงิน  
เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัย โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้คณะกรรมการทุน หรือผู้ที่คณะกรรมการทุนวิจัย  
มอบหมายแล้ว รับรองผลความก้าวหน้าก่อน เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

(5) รายงานให้คณบดีทราบในทันทีหากเกิดอุปสรรคไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยได้ด้วยประการใด  
หากไม่สามารถดำเนินการโครงการวิจัยต่อไปได้อีกก่อนครบระยะเวลาโครงการวิจัย จะต้องรายงานชี้แจงและ  
สรุปผลงานวิจัยทั้งหมดที่ดำเนินการมาแล้วเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัยผ่านส่วนงานที่สังกัด พร้อมรายงานการรับ  
จ่ายเงินภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ยุติโครงการวิจัย และส่งคืนเงินทั้งหมดหรือเงินที่เหลือตามมติคณะกรรมการทุนวิจัย  
หรือผู้ที่คณะกรรมการทุนวิจัยมอบหมายแล้ว คืนให้แก่คณะแพทยศาสตร์

(6) ระบุข้อความตามที่ประกาศทุนกำหนด ในกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในการ  
พิมพ์และ/หรือเสนอผลงานในระหว่างดำเนินการหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(7) รับผิดชอบในค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในกรณีที่ต้องการจ่ายค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือ  
ค่าใช้จ่ายอื่นใดเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการวิจัย

(8) ชี้แจงต่อรองคณบดีฝ่ายวิจัยผ่านส่วนงานให้ความเห็นเสนอคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยาย  
ระยะเวลาโครงการวิจัยไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวิจัย ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จ  
สิ้นได้ภายในระยะสิ้นสุดของโครงการวิจัย โดยขออนุมัติขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องส่ง  
รายงานความก้าวหน้าการวิจัยและรายงานการรับจ่ายเงิน ก่อนแล้ว

(9) เมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้นให้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมด้วยรายงานการรับจ่ายเงินและผลผลิต  
หลักตามประกาศทุนกำหนด โดยเงินเหลือจ่ายส่งคืนคณะแพทยศาสตร์ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ส่งรายงานผลการ  
ดำเนินงาน 1 ปี

(10) ปฏิบัติตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย ข้อมูลที่จัดทำขึ้นไว้ในการดำเนินการวิจัยไม่ว่า  
ลักษณะใด รวมทั้งสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย ผลผลิตหรือ  
ผลงานที่เกิดขึ้นจากการวิจัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ของโครงการวิจัย

(11) ในกรณีที่ลาออกจากหน่วยงานที่ท่านสังกัด ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือไม่รายงานความก้าวหน้าตามกำหนดเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
หรือไม่สามารถดำเนินการตามตามที่เสนอสาระสำคัญไว้ในโครงการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเป็นเหตุให้ต้องยุติการ  
ดำเนินโครงการวิจัย จะต้องสรุปผลงานทั้งหมดเท่าที่ได้พร้อมส่งมอบหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ ที่  
สำนักงานบริหารการวิจัย และส่งคืนเงินที่เหลือแก่คณะแพทยศาสตร์ ที่ฝ่ายงานคลัง ภายในสามเดือน นับแต่วันที่ คณะ

แพทยศาสตร์แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยุติโครงการ และหากไม่ส่งคืนเงินส่วนที่เหลือภายในกำหนดจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี ของเงินที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่คณะแพทยศาสตร์

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบผลผลิตของโครงการวิจัยให้แก่คณะแพทยศาสตร์ภายในระยะเวลาดำเนินงานหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาออกไป หรือกระทำผิดหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายข้อใดข้อหนึ่งตาม (1)-(10) จะไม่สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ ได้อีกเป็นระยะเวลาสองปีนับจากวันที่คณะแพทยศาสตร์แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยุติโครงการ

2. หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลหัวหน้าโครงการวิจัยผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน ข้อ 1.

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันคำสั่งนี้ได้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุม ครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2567 ทราบ ไว้แล้ว

สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันทชาย สิทธิพันธุ์)

คณบดี

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
จำนวน 15 โครงการ งบประมาณที่อนุมัติทั้งสิ้น 5,689,300.00 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ที่	ประเภท ทุน	ประเภท โครงการ	เลขรับที่	เลขที่ทุน	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	ภาควิชา / สังกัด	ระยะเวลา	งบประมาณ
1	2	B	2567-040	RA68/001	ระบาศติวิทยาทางอณูโมเลกุล และการดื้อต่อยาปฏิชีวนะ ของแบคทีเรียกลุ่มเบอร์โค เดอเรีย เซฟาเซีย ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	อ.ดร.สุนิสา ชีระกุล	จุลชีววิทยา	1 ปี	400,000
2	2	B	2568-002	RA68/002	การเปลี่ยนแปลงอาการตกขาวและชีวนิเวศของช่องคลอดใหม่ในสตรีข้ามเพศที่ได้รับยาผสมแลคโตบาซิลลัสและเอสโตรออลทางช่องคลอด	อ.นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล	ฝ่ายวิชาการ	1 ปี	395,100
						พญ.ศวิตา เลื่องยศสี่ชากุล	สูติฯ-นรีเวชวิทยา		
						ผศ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ	สูติฯ-นรีเวชวิทยา		
						รศ.นพ.กระเชียร ปัญญาคำเลิศ	สูติฯ-นรีเวชวิทยา		
						อ.นพ.ชัย อริยศรีวัฒนา	สูติฯ-นรีเวชวิทยา		
3	2	B	2568-003	RA68/003	ผลของยาทรอสไฟรีโนน ชนิดฮอร์โมนเดี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงของมูกปากมดลูกในสตรีไทยที่มีภาวะอ้วน: เปรียบเทียบก่อนและหลังการผ่าตัดลดความอ้วน	อ.พญ.ณัฐกฤตา โพธิพรธวัฒน์	สูติฯ-นรีเวชวิทยา	1 ปี	400,000
						พญ.ปุณยวีร์ อุทัยพัฒนาชีพ	สูติฯ-นรีเวชวิทยา		
						ผศ.(พิเศษ) ดร.พญ.สมสุข สันติเบ็ญจกุล	สูติฯ-นรีเวชวิทยา		
						อ.พญ.สุธีรา เอื้ออำนวยการช่วย	สูติฯ-นรีเวชวิทยา		
						ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ	สูติฯ-นรีเวชวิทยา		
						พญ.ศิริรัตน์ อธิธิภูริพัฒน์	สูติฯ-นรีเวชวิทยา		
						นพ.ภัทรศัย ขจรวิทยา	ศัลยศาสตร์		
						ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสงทรัพย์	ศัลยศาสตร์		
						ผศ.ดร.พญ.ปาจริย์ จรรย์วิลาสกุล	เภสัชวิทยา		
						ดร.ภานุพงศ์ ภูตระกูล	ฝ่ายวิจัย		

*(Handwritten signatures)*

ที่	ประเภท ทุน	ประเภท โครงการ	เลขรับที่	เลขที่ทุน	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	ภาควิชา /สังกัด	ระยะเวลา	งบประมาณ
4	2	B	2568-004	RA68/004	การศึกษาอย่างสุม่เปรียบเทียบการตอบสนองของฮอร์โมนหลังการผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักโดยการทดสอบการทนต่ออาหารผสม ระหว่างการผ่าตัดบายพาสด้วยการส่องกล้อง และการผ่าตัดสลีฟ ร่วมกับการบายพาสลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยการส่องกล้อง ในผู้ป่วยโรคอ้วนรุนแรงมาก	ผศ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์	อายุรศาสตร์	1 ปี	400,000
						พญ.พริมพลอย กรวีโรจน์	อายุรศาสตร์		
						นพ.ภัทรศัย ขจรวิทยา	ศัลยศาสตร์		
						นางสาวณัฐนิชา ห่วงงาม	อายุรศาสตร์		
						รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์	ศัลยศาสตร์		
						นางสาวปรางอารียา สันติสิทธิานนท์	อายุรศาสตร์		
5	2	B	2568-005	RA68/005	การศึกษาผลของน้ำมันปลาต่อประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของยาไอโซเตรทตินอยอินขนาดต่ำ ในการรักษาสิวปานกลางถึงรุนแรง เปรียบเทียบกับการรับประทานยาไอโซเตรทตินอยอินอย่างเดียว	อ.นพ.ชนันท์ กำธรรัตน์	อายุรศาสตร์	1 ปี	250,000
						พญ.ปานเพชร สังข์สัญญา	อายุรศาสตร์		
6	2	B	2568-007	RA68/006	องค์ประกอบและความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้กับโรคสมาธิสั้นในเด็กไทย	อ.พญ.พรชฎา ศรีสิงหสงคราม	กุมารเวชศาสตร์	1 ปี	400,000
						พญ.ศศพินทุ์ สุทธิบุญพันธ์	กุมารเวชศาสตร์		
						อ.พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล	กุมารเวชศาสตร์		
						ศ.ดร.สัญญาชัย พยุภร	กุมารเวชศาสตร์		
						ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ	กุมารเวชศาสตร์		
7	2	B	2568-008	RA68/007	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ในลำไส้กับโรคออทิสติกในเด็กไทย	อ.พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล	กุมารเวชศาสตร์	1 ปี	400,000
						ศ.ดร.สัญญาชัย พยุภร	ชีวเคมี		
						ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ	กุมารเวชศาสตร์		
						อ.พญ.พรชฎา ศรีสิงหสงคราม	กุมารเวชศาสตร์		
						พญ.พรรณนปพร นำไพศาล	กุมารเวชศาสตร์		

ที่	ประเภท ทุน	ประเภท โครงการ	เลขรับที่	เลขที่ทุน	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	ภาควิชา /สังกัด	ระยะเวลา	งบประมาณ
8	2	B	2568-009	RA68/008	การหยาเครื่องช่วยหายใจ ด้วยการใช้ Neurally- Adjusted Ventilatory Assist ในผู้ป่วยกุมารเวช บำบัดวิกฤต: การทดลอง แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม	อ.นพ.ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร	กุมารเวชศาสตร์	1 ปี	400,000
						นพ.ธนภณ อังศุธारा	กุมารเวชศาสตร์		
9	2	B	2568-010	RA68/009	การศึกษาประสิทธิภาพของ ยานโฝแพม ในการป้องกัน การเกิดภาวะไม่สุขสบาย ของกระเพาะปัสสาวะ ภายหลังการใส่สายสวน ปัสสาวะในผู้ป่วยที่เข้ารับ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรี เวช: การศึกษาแบบสุ่มที่มี กลุ่มควบคุม	ผศ.(พิเศษ)พญ.นลิน โชคงาม วงศ์	วิสัญญีวิทยา	1 ปี	315,000
						พญ.ปวีณช บุตรเจียมใจ	วิสัญญีวิทยา		
						พญ.ณัฐฎากร ธัญญกุลสัจจา	วิสัญญีวิทยา		
						พญ.คาทาริณา เซาเทอร์	วิสัญญีวิทยา		
10	2	B	2568-011	RA68/010	ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และโรคกระดูกพรุน ใน ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวีใน ประเทศไทย	รศ.พญ.ลลิตา วัฒนะจรรยา	อายุรศาสตร์	1 ปี	400,000
						พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์	ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย		
11	2	B	2568-012	RA68/011	การศึกษาความไวรับและ กลไกการติดยาของเชื้อกลุ่ม Aspergillus species จาก บริเวณปราศจากเชื้อ ใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2566	ผศ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์	จุลชีววิทยา	1 ปี	400,000
12	2	B	2568-019	RA68/012	การศึกษาหน้าที่ของซิงค์ฟิง เกอร์ส่ทกเก่าในโรคพังผืดใน ปอด	อ.นพ.อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา	อายุรศาสตร์	1 ปี	400,000
						ผศ.ดร.ชัยบุตร อริยะเชษฐ	ชีวเคมี		

ที่	ประเภท ทุน	ประเภท โครงการ	เลขรับที่	เลขที่ทุน	ชื่อโครงการวิจัย	ผู้วิจัย	ภาควิชา /สังกัด	ระยะเวลา	งบประมาณ
13	2	B	2568-023	RA68/013	<p>อุบัติการณ์ของอาการทางระบบทางเดินอาหารไรโรคทางกายในเด็กทารกและผลของจุลินทรีย์สุขภาพ <i>Limosilactobacillus reuteri</i> DSM 17938: Randomized controlled trial study</p>	รศ.ดร.พญ.พลิตถิยา สีนธุเสก	กุมารเวชศาสตร์	1 ปี	400,000
						อ.พญ.อนงค์นาถ ศิริทรัพย์	กุมารเวชศาสตร์		
						ผศ.ดร.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล	กุมารเวชศาสตร์		
						พญ.ธนวรรณ น้อยเจริญ	กุมารเวชศาสตร์		
						พญ.อารีวรรณ สุนทรสุข	กุมารเวชศาสตร์		
14	2	B	2568-024	RA68/014	<p>ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของกรดแกลลิกต่อกระบวนการอักเสบจากการกระตุ้นด้วยแคดเมียมในเซลล์แอสโตรไซต์</p>	อ.ดร.ศุทธิณี เผือกขาวม่อง	เภสัชวิทยา	1 ปี	400,000
						รศ.ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์	เภสัชวิทยา		
						รศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนา 15ภรณ์	โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล		
						ผศ.ดร.นพ. กรานต์ สุขนันทร์ ธิระ	โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล		
15	2	B	2568-028	RA68/015	<p>การศึกษาประสิทธิภาพระหว่างการใช้แว่นชะลอสายตาสั้นชนิด defocus incorporated multiple segments (DIMS) ร่วมกับยาหยอดอะโทรปีน เทียบกับการได้รับยาหยอดอะโทรปีนอย่างเดียว เพื่อชะลอภาวะสายตาสั้นในเด็ก</p>	อ.พญ.ณัฐธิญา ลายลักษณ์ศิริ	จักษุวิทยา	1 ปี	329,200
						อ.พญ.วรวลัยช์ หงส์เลิศนภา กุล	จักษุวิทยา		
						อ.พญ.จิภาดา พฤษชาชลวิทย์	จักษุวิทยา		
						พญ.สุวิสา โล่ห์ดาบชัย	จักษุวิทยา		

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์)  
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

